

Ông Nguyễn Văn Cấp, cán bộ hưu trí thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy



Nhà tôi mua tivi Panasonic 29 inch hệ analog màn hình phẳng cách đây vài năm, nó còn khá mới và vẫn thu sóng truyền hình tốt. Khoảng gần một tháng nay, nhận được thông báo từ đài truyền hình về việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tôi đã bàn với gia đình có nên chọn mua đầu thu kỹ thuật số hay không và gia đình tôi đã thống nhất chọn phương thức xem truyền hình internet từ Mail TV. Nhược điểm của loại hình này là nếu ấn nhầm kênh trả tiền thì số tiền cước phát sinh hàng tháng phải trả là không tính được trước.

Ông Nguyễn Văn Hưu, thôn Lương Thường, xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy



Tôi biết chương trình ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất khoảng một tháng nay, gia đình tôi bàn bạc thống nhất đầu tư mua một màn hình tivi "đời cao" giá hơn hai chục triệu đồng có tích hợp đầu thu kỹ thuật số truyền hình mặt đất nên việc thu các kênh truyền hình quốc gia và của tỉnh không ảnh hưởng. Tuy nhiên, xung quanh gia đình tôi còn khá nhiều hộ không có điều kiện "đổi đời tivi" như ông Phạm Văn Tuấn, Lê Văn Phong, Lê Văn Hợp... nên gần tuần nay làng xóm vắng lặng tiếng tivi.

Ông Phạm Văn Thế, thôn Kiều Thần, xã Song An, huyện Vũ Thư



Gia đình tôi kinh tế khó khăn không có điều kiện mua tivi mới, nhà chỉ có chiếc tivi đời cũ giá trị chẳng đáng là bao, cho đồng nát không lấy thì lấy đâu ra tiền mà mua đầu thu kỹ thuật số "tê hai". Mà giá sử có "xoay" được tiền thì cũng không biết mua loại nào cho chất lượng, mua ở đâu cho nên cả tuần nay tối đến cả nhà đi ngủ sớm, chẳng "tivi, tivi" gì, tối mù, cả nhà mù thông tin.

Chị Hoàng Thị Ân, xóm Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư



Vợ chồng tôi đều là công nhân khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) đi làm từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối mới về nên không có điều kiện theo dõi hướng dẫn trên đài truyền hình. Ngày 15/8 vừa qua, mở tivi ra không xem được chương trình truyền hình chúng tôi mới biết là Đài PTTH tỉnh đã ngừng phát chương trình truyền hình tương tự mặt đất, tivi không thu được sóng nữa. Cả nhà đang theo dõi chương trình thời sự quốc tế nóng hổi và phim hay trên Đài PTTH Thái Bình tự dưng không xem được, bức xúc quá mà chúng tôi chẳng biết hỏi ai.

LÀNG VẮNG TIẾNG TIVI



Còn trên 6.000 hộ nghèo chưa được hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số từ chương trình.

Gần một tuần qua kể từ ngày 15/8/2017, Đài PTTH Thái Bình ngừng phát sóng toàn bộ kênh truyền hình tương tự mặt đất theo sự chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông (đổi với các trạm phát sóng chính tại 15 tỉnh thành, trong đó có Thái Bình), nhiều hộ dân trong tỉnh đã gọi điện, viết thư phản ánh bức xúc khi không được xem các chương trình thời sự - chính trị VTV1, VTV2, VTV3... của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh thời sự - chính trị Đài PTTH tỉnh do không có điều kiện lắp đặt đầu thu kỹ thuật số Setop Box tiêu chuẩn DVB - T2 cũng như không có đủ tiền để mua tivi "đời cao" có cài đặt sẵn chương trình thu kỹ thuật số mặt đất.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, việc lùi thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến 0 giờ ngày 15/8/2017 được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố bao gồm Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang nhằm bảo đảm cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại các tỉnh trên nhận được hỗ trợ đầu

thu truyền hình số mặt đất đầy đủ trước khi ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Trước đó, Bộ này cho biết đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 530.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng ảnh hưởng của việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất theo các tỉnh, thành phố thuộc nhóm III sớm hơn một năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, việc rà soát lập danh sách những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhà được triển khai tới xóm, xã thời điểm năm 2016 trên cơ sở việc rà soát từ cấp xã đến cấp huyện và cuối cùng là cấp tỉnh làm cơ sở để Sở Thông tin và Truyền thông làm văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 43.729 hộ. Đến ngày 19/8 đã có khoảng 80% số hộ trong diện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn toàn tỉnh đã được nhận đầu thu và lắp đặt thành công. Nhưng, theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số hộ nghèo tính đến hết năm 2016 trên địa bàn tỉnh là 28.747 hộ, số hộ cận nghèo là 21.660 hộ. Tổng cộng số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh là 50.047 hộ. Như vậy, vẫn còn trên 6.000 hộ nghèo và cận nghèo chưa tiếp cận được sự

hỗ trợ từ chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo phản ánh của nhiều hộ dân, việc mua đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất lắp đặt cho tivi của các hộ dân hiện nay hầu hết đều do người dân tự mua mà không có cơ quan, đơn vị nào cụ thể chịu trách nhiệm cung cấp loại phương tiện kỹ thuật này và chịu trách nhiệm bảo hành. Theo điều tra của phóng viên Báo Thái Bình có rất nhiều hộ dân đã mua phải đầu thu kỹ thuật số "nhái" thương hiệu Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC với giá khá cao so với đầu thu Setop Box tiêu chuẩn DVB - T2 của Đài Truyền hình Việt Nam với nội dung thu được hầu quả là không thể thu được sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PTTH Thái Bình. Đây là một thiệt thòi lớn trong việc thu hưởng các chương trình truyền hình quốc gia và của tỉnh nên việc nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các thông tin thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế bị gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống tinh thần và tâm lý của người dân.

QUANG VIỆN

Quang (Vũ Thư) và Lưu Văn Toàn, sinh năm 1990, thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân (Vũ Thư). Trước đó, hai đối tượng trên đã dùng súng cò quay và dao mèo ép anh Trần Đình Đoàn, sinh năm 1986, trú tại thôn Hội, xã Song Lăng (Vũ Thư) viết giấy vay nợ 4,5 triệu đồng với mục đích cưỡng đoạt tài sản. Công an huyện Vũ Thư đã tịch thu công cụ gây án. Tại cơ quan công an, Dương khai nhận đã mua súng tại Nam Định.

Từ đầu tháng 6/2017, trên địa bàn thị trấn Vũ Thư và các xã lân cận liên tục xảy ra các vụ mất xe máy gây bức xúc trong nhân dân. Trước những diễn biến phức tạp trên, Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết các vụ án, đầu tháng 8/2017, Công an huyện Vũ Thư đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Việt, sinh năm 1995, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang (Vũ Thư) và Phạm Văn Thành, sinh năm 1996, trú tại khu Trung Hưng 2, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư). Tại cơ quan công an, hai đối tượng trên khai thường xuyên chửi nhau bằng xe máy đi tìm chủ xe mô tô sơ hở dùng vạm phá khóa để trộm cắp. Với thủ đoạn trên, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 11 vụ.

Theo nhận định, tình hình tội phạm, đặc biệt là tình trạng trộm cắp trong nhân dân, tội cướp, cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn huyện Vũ Thư vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Do đó, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Vũ Thư tiếp tục triển khai đồng bộ các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước mắt, tập trung lực lượng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hướng ứng đợt thi đua đặc biệt do Công an tỉnh phát động.

NGUYỄN TÙNG

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ

Triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm

Bên cạnh việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua, Công an huyện Vũ Thư đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Thiểu tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Vũ Thư là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, giáp ranh với thành phố Nam Định và thành phố Thái Bình, do đó nhiều đối tượng hình sự, ma túy lấy địa bàn là nơi ẩn náu và hoạt động. Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngay từ đầu năm, Công an huyện Vũ Thư đã tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo Đội Công an phụ trách xã phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cũng như thông tin về các phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác; duy trì hoạt động của các tổ tự quản, tự phòng, hòm thư tố giác tội phạm...

Cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám cơ sở, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện các băng nhóm tội phạm, các thủ đoạn và cách phòng ngừa, đấu tranh. Công an huyện đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng", không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Vũ Thư

không xảy ra trọng án, không để xảy ra tội phạm hoạt động lộng hành, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự; Công an huyện đã đấu tranh, xử lý trên 50 vụ án trong đó các vụ án phức tạp đều được điều tra, khám phá nhanh, tạo được lòng tin trong cán bộ và nhân dân. Điển hình: khoảng 21 giờ ngày 1/5/2017, anh Trần Văn Diệp, sinh năm 1979, trú tại thôn Trục Nho, xã Minh Quang (Vũ Thư) đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave biển kiểm soát

17B2-334.93 đến khu vực thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang thì bị nhóm đối tượng dùng kiếm đuổi chém và cướp xe. Xác định đây là vụ cướp tài sản, đối tượng rất mạnh dạn, dùng hung khí nguy hiểm để gây án, ngay trong đêm, Công an huyện Vũ Thư đã tạo được lòng tin lực lượng điều tra xác minh. Với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 ngày Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ, bắt 3 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên gồm: Vũ Văn Duẩn, sinh

năm 1996, trú thôn Tân Quán, xã Tân Bình (thành phố Thái Bình); Vũ Phương Nam, sinh năm 1996 và Vũ Minh Giang, sinh năm 1998, cùng trú tại thôn Nam Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư). Được biết đây là ổ nhóm gồm những thành phần bất hảo, gây ra nhiều vụ việc mất an ninh trật tự tại địa phương. Gần đây nhất, ngày 16/8, Công an huyện Vũ Thư đã làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Phan Dương, sinh năm 1988, thôn Nghĩa Khê, xã Tam



Đối tượng Phạm Phan Dương tại cơ quan điều tra.

SEA GAMES 29

Wushu ra quân, Việt Nam có ngay 2 huy chương vàng

(nhandan.com.vn) Sau rất nhiều chờ đợi, thể thao Việt Nam đã có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 29. "Cô gái vàng" wushu Dương Thúy Vi là người "mở hàng" ở nội dung sở trường kiếm thuật. Sau đó ít phút, đến lượt Hoàng Thị Phương Giang lập công với huy chương vàng nội dung côn thuật nữ.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 29 (20/8), đoàn thể thao Việt Nam ra quân rầm rộ với nhiều niềm hy vọng vàng. Tâm điểm là "mỏ vàng" wushu khi các vận động viên Việt Nam sẽ tham dự sáu trận chung kết nội dung taolu (biểu diễn). Nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển wushu. Trước phần thi của Vi, vận động viên Phoon Eyin của chủ nhà Malaysia đang tạm dẫn đầu nội dung kiếm thuật nữ với số điểm khá cao (9,63 điểm). Đây là áp lực lớn đối với Thúy Vi. Tuy nhiên, những đường kiếm uyển chuyển cùng động tác xoay người trên không và bật nhảy thuần thục đã giúp "cô gái vàng" sinh năm 1993 giành được 9,67 điểm, qua đó xuất sắc giành vàng với chỉ 0,04 điểm nhiều hơn vận động viên nước chủ nhà. Đây cũng là huy chương vàng SEA Games thứ ba liên tiếp của Vi ở nội dung sở trường sau khi vô địch hai kỳ SEA Games 2013 và 2015.



Thúy Vi đã mang huy chương vàng đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Sau đó ít phút, tin vui tiếp tục đến khi đồng đội của Vi là Phương Giang cũng đã xuất sắc mang về huy chương vàng thứ hai cho wushu Việt Nam ở nội dung côn thuật nữ. Dù không được đánh giá cao như Thúy Vi, Phương Giang bước vào thi đấu với quyết tâm bảo vệ tấm huy chương vàng đã giành được ở SEA Games 28. Vận động viên Hà Nội đã có bài thi đấu khá tốt, đạt số điểm 9,64. Đây cũng là số điểm cao nhất ở nội dung này. Cách biệt rất sát sao khi vận động viên chủ nhà Loh Ying Ting đạt 9,63 điểm, chỉ kém Giang 0,01 điểm. Kết quả này đồng nghĩa Phương Giang đã mang về huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 29.

Đáng tiếc là ở nội dung côn thuật nam, đương kim vô địch SEA Games Trần Xuân Hiệp đã thi đấu không thành công. Anh để mất đà và tiếp đất không tốt trong khi đang di chuyển rất hoàn hảo. Với lỗi này, vận động viên Việt Nam chỉ giành được 8,80 điểm và không có cơ hội cạnh tranh huy chương.

Vào buổi chiều, wushu Việt Nam tiếp tục tranh tài ở ba trận chung kết các nội dung thái cực kiếm nam, nam đao + nam côn nam và nam quyền nữ.

Ngoài wushu, thể dục dụng cụ và bắn cung cũng được kỳ vọng sẽ gặt vàng trong ngày thi đấu 20/8. Niềm hy vọng lớn nhất của đội bắn cung là nữ cung thủ Lộc Thị Đào từng vô địch châu Á. Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam với sự góp mặt của Phạm Phước Hùng sẽ tham đấu vòng loại và chung kết nội dung đồng đội ngày 20/8.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng quỹ mái ấm công đoàn... được chú trọng và đạt kết quả thiết thực.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn Báo Thái Bình phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương hướng hoạt động để xây dựng đội ngũ đoàn viên và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự đổi mới mạnh mẽ trong hành động của mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động của cơ quan. Công đoàn phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản hàng năm và cả nhiệm kỳ: 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, trong đó 70% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; giới thiệu từ 3 - 5 đoàn viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 7 đồng chí, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nhân dịp này, Công đoàn Báo Thái Bình tổ chức trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp công đoàn" cho đoàn viên có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn.

Va chạm giao thông trên địa bàn xã Quỳnh Trang

Khoảng 4 giờ 20 phút ngày 18/8, tại điểm giao đường Thái Bình - Hà Nam với tỉnh lộ 396 thuộc địa bàn xã Quỳnh Trang (Quỳnh Phụ) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô.

Xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-220.41 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 15R-115.59 do Lê Xuân Lâm, sinh năm 1986, trú tại thị trấn Hòa Mạc, huyện Đức Tiến (Hà Nam) đi hướng quốc lộ 10 về huyện Hưng Hà và chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 18C-038.03 do Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1982, trú tại xã Trục Phú, huyện Trục Ninh (Nam Định) đi hướng ngã ba Đới về thị trấn Quỳnh Côi. Cú va chạm mạnh khiến xe tải và phần đầu xe đầu kéo bị hư hỏng. Xe tải bị văng xuống đường ven đường. Rất may không có thiệt hại về người. Nhiều người dân hiếu kỳ và người đi đường dừng lại xem khiến giao thông bị ùn ứ cục bộ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Phụ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm và phân luồng giao thông.

THIÊN TÀN - TIẾN DAT